
Borgarráð 18.7.'19: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins varðandi breytingar á 
Laugavegi - R19070159

1. Hvað kosta í heild nýjar fyrirhugaðar breytinga á Laugaveginum sem þegar hafa verið 
kynntar í umhverfisráði? 2. Hver eru rökin fyrir því að fara í þessar breytingar? 


